



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
7 มกราคม 2563



## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

### กัญชาทางการแพทย์

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน, ผู้จัดการรายวัน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ไทยรัฐออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, thestandard, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐออนไลน์, เส้นทางเศรษฐีออนไลน์, มติชนออนไลน์, บ้านเมืองออนไลน์, thaiquote, ช่องone, จส.100, สำนักข่าวอิศรา, nationtv.

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ที่อาคารเรือนไทย กรมการแพทย์แผนไทยฯ และกล่าวว่า คลินิกกัญชาแผนไทยจะรักษาอย่างครบวงจร เป็นต้นแบบของการให้บริการซึ่งมีแผนผลักดันให้ทั่วประเทศมีคลินิกลักษณะเดียวกัน โดยจะเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนางานด้านการแพทย์ต่อไป หากผลการรักษาเป็นบวก จะผลักดันกัญชาเข้าไปอยู่ในบัญชียาของสสข. เบื้องต้นให้บริการ 4 ตำรับ คือ ตำรับสุขไสยาสน์ ตำรับทำลายพระสุเมรุ ยาแก้ลมแก้เส้น และน้ำมันกัญชาสูตร อ.เดชา ซึ่งที่ผ่านมาการรักษาด้วยสารสกัดจากกัญชาในผู้ป่วยได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จะนำผลการรักษาและผลที่ได้จากการศึกษามาผลักดันสนับสนุนการแก้กฎหมาย ตั้งเป้าในปี 2563 จะเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ขณะนี้ มีรพช./รพท./รพช. เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยฯ 25 แห่งทั่วประเทศ เป็นคลินิกกัญชาแผนไทยที่รพช. 13 แห่ง คลินิกกัญชาทางการแพทย์ผสมผสานประจำรพช. 12 แห่ง ทั้งนี้ กำลังหารือเพื่อหาทางให้แพทย์แผนปัจจุบันจ่ายยาที่มีส่วนผสมของกัญชาได้ ส่วนในเรื่อง 6 ต้น ต้องรอกฎหมายฉบับใหม่ซึ่งอยู่ในสภาแล้ว

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์แนวหน้า, สยามรัฐออนไลน์, บ้านเมืองออนไลน์, thaiquote

-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สร. กล่าวว่า การย่ำตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย ภายใต้กรอบเงื่อนไขที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย โดยกรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 6 แห่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ และวิสาหกิจชุมชน 3 แห่ง เพื่อวิจัยกัญชาสายพันธุ์ไทยที่ดีที่สุด และให้มีวัตถุประสงค์กัญชาสำหรับนำมาผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม 16 ตำรับ โดยโรงงานผลิตยาของรัฐที่ผ่านมาตรฐาน WHO GMP 6 แห่ง กระจายให้คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการของรัฐทั่วประเทศ ประชาชนสามารถจองคิวเข้ารับการรักษาที่คลินิกกัญชาแผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้ที่แอปฯ “กัญชาทางการแพทย์แผนไทย” “Dr.Ganja in TTM” ในระบบแอนดรอยด์ ส่วนระบบ IOS อยู่ระหว่างดำเนินการ และรับลงทะเบียนหน้างาน 50 คน/วัน ไม่เกิน 12.00 น. โดยคลินิกเปิดเวลา 08.30 น- 15.30 น. ทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ช่วงวันที่ 6- 17 ม.ค. รับผู้ป่วยวันละ 300 คน จากนั้นจะให้บริการวันละ 200 คน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 025902606, 025911964

**สื่อที่นำเสนอ :** ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์

-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า มีผู้ลงทะเบียนประมาณ 368 ราย และถึงวันที่ 31 มี.ค. ประมาณ 1,900 คน การเปิดคลินิกแห่งนี้เพื่อให้กล้าจ่ายยากัญชาแผนไทยมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาได้รับยาเพียงประมาณ 20% แต่หลังจากทำความเข้าใจมีการจ่ายยามากขึ้นประมาณ 95% ส่วนการกระจายยาไปทั่วประเทศไม่มีปัญหา สำหรับผู้ป่วยที่รับยาในระบบมีประมาณ 3 พันกว่าราย ยาที่มีการใช้มากที่สุดคือน้ำมันเดชาและสุขไสยาสน์ ส่วน 16 ตำรับต้องใช้ของกลางมาผลิต ขณะนี้เพิ่งเริ่มได้จากปลูกที่สกลนคร ผู้ป่วยที่มามักมีอาการนอนไม่หลับ อ่อนเพลีย พาร์กินสัน ไมเกรน มีภาวะเกร็ง ชัก กินอาหารไม่ได้ ซึ่งหลังใช้น้ำมันเดชา 3 หยดต่อคืน 2 สัปดาห์ทำให้กินข้าวได้ ภาพรวมการจ่ายน้ำมันเดชาผลข้างเคียงน้อยมาก และได้ผล 60-80% ส่วนตำรับทำลายพระสุเมรุได้ผลค่อนข้างดี สำหรับการเสนอน้ำมันเดชาเป็นตำรับที่ 17 ขณะนี้มีผลการศึกษา 3 พันรายที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการ จะเสนอเข้าสู่ กกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** ศูนย์ข่าวแชนนัล 5

-เสนอข่าว นายจำลอง ยอดรัก อายุ 74 ปี ผู้ป่วยที่มารับการรักษา เล่าว่า ป่วยเป็นโรคปวดกระดูกเรื้อรังมาหลายปี ไม่เคยลองใช้น้ำมันกัญชามาก่อน แพทย์ให้น้ำมันกัญชา 2 ขวด หยดก่อนนอนวันละ 2 หยด และนัดติดตามอาการอีก 2 เดือน ซึ่งหวังว่าจะได้ผล เนื่องจากมีอาการของโรคกระดูกมา 10 กว่าปี เข้ารักษาหลายแห่งไม่หาย

**สื่อที่นำเสนอ :** สำนักข่าวอิศรา

-เสนอข่าว นางวราภรณ์ บุลศรี กล่าวว่า มีอาการนอนไม่หลับนานหลายปี ลงทะเบียนผ่านแอปฯ ได้รับยาหยอดได้ลิ้น วันละ 3 เวลา 1:1:3 หยด หากอาการไม่ดีขึ้น ให้เพิ่มเป็น 2:2:8 หยด นัดดูอาการอีก 1 เดือน คาดหวังว่าอาการนอนไม่หลับจะหาย

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ผู้จัดการรายวัน, กรมประชาสัมพันธ์, มติชนออนไลน์, เชียงใหม่นิวส์, newtv., INN, 77kaoded</p> <p>-เสนอบทความ รศ. ดร.วีรพล ทองมา รักษาการอธิการบดี ม.แม่โจ้ แลกเปลี่ยนความสำเร็จการปลูกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในระดับอุตสาหกรรม ตามความร่วมมือกับ สธ. คาดว่าจะได้ดอกัญชาสดไม่น้อยกว่า 10,000 กก. เพื่อส่งมอบให้กรมการแพทย์และองค์การเภสัชกรรม และในวันที่ 15 ม.ค. 2563 รว.สธ.จะเดินทางมาตัดดอกัญชาข้อแรกที่ฟาร์มแม่โจ้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ม.อุบลราชธานี เผยว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ลงนามบันทึกความร่วมมือในการร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางคลินิกของน้ำมันกัญชาสกัดเย็น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ กับ ก.สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ สภากษัตริย์แห่งชาติ และ ม.เกษตรศาสตร์ เน้นกระบวนการพัฒนาให้ครบวงจร ทั้งต้นน้ำ (การปลูกและพัฒนาสายพันธุ์) กลางน้ำ (การแปรรูปและพัฒนาตำรับ) และปลายน้ำ (การนำไปใช้ประโยชน์)</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> แนวหน้า คอลัมน์บุคคลแนวหน้า</p> <p>-กล่าวว่า กัญชาเป็นสมุนไพรส่วนหนึ่งในตำรับยาแพทย์แผนไทยที่มีอยู่หลายพันตำรับ แต่รัฐบาลโดยเฉพาะ สธ. ไม่ผลักดันสมุนไพรไทยให้สำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ตำรับยาต่างๆ จึงถูกต่างชาตินำไปจดสิทธิบัตรเป็นจำนวนมาก ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านที่คิดค้นตำรับยา ได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ถูกนักวิชาการจอมปลอมปล้น หมอโบราณเจ้าของตำรับปัจจุบันนี้ยังไม่ได้รับใบรับรองผู้ประกอบการโรคศิลปะ เช่นกรณีนายชัยรัตน์ นนทชัย หรือหมอเณร จ.กาญจนบุรี ที่มีผลงานรักษาโรคเบาหวาน โรคหัวใจได้ มีนายแพทย์ใหญ่คนหนึ่งป่วยด้วยโรคหัวใจ ติดต่อกับส่งยาสมุนไพรไปให้กินเพราะไม่กล้ามารับยาเอง แต่หมอเณรยืนยันให้มาตรวจอาการตามหลักแพทย์แผนไทย ซึ่งเรื่องนี้จะติดตามมาเสนอในโอกาสต่อไป</p>	
<p><b>โรคปอดอักเสบในจีน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, คมชัดลึก, เว็บไซต์kapook, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์bangkokbiznews, ไทยรัฐออนไลน์, นิวส์ทีวี, เว็บไซต์ข่าวหุ้น, บ้านเมืองออนไลน์, เว็บไซต์บางกอกบิซนิวส์, เว็บไซต์ช่อง 3</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรว.สธ. ตรวจเยี่ยมห้องผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อความดันลบ สถาบันบำราศนราดูร และกล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สงสัยต้องเฝ้าระวัง 4 ราย เนื่องจากมีไข้และมีประวัติเดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น พบว่าเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ ให้สังเกตอาการในห้องแยกโรคและส่งตรวจยืนยันเชื้ออีกครั้ง และรองลงมาจะพบระยะแพร่เชื้อ จึงจะอนุญาตให้กลับบ้านได้ ยืนยันว่าไม่มีโรคระบาดที่เป็นไวรัสจีนเข้ามาในไทย ยังเดินทางไปเมืองอู่ฮั่นเพื่อทำธุรกิจได้แต่ให้ระมัดระวังไม่ไปในพื้นที่เสี่ยง ส่วนผู้ที่เดินทางกลับมาจากเมืองที่เป็นพื้นที่เสี่ยง หากมีอาการไข้ ให้โทรปรึกษาสายด่วน 1422 หรือเข้ารับการรักษาที่สถาบันบำราศนราดูร สิ่งกักกันในขณะนี้ คือ การรับรู้ข่าวสารที่ผิดส่งผลให้เกิดความตื่นตระหนก ยืนยันประเทศไทยปลอดภัยทุกประการ ผู้ติดเชื้อไม่ว่าสายพันธุ์ใด สธ. สามารถรักษาได้</p> <p>-นพ.สุรธรรมชัย วัฒนาธิบดีเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้ป่วยรายที่ 1 เด็กชายชาวจีน อายุ 3 ขวบ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อ AH3N2 รักษาอยู่ห้องแยกโรค มีอาการที่ตีขึ้น คาดว่าจะมีการตรวจอีกครั้งใน 6-8 ชม. หากไม่มีไข้จะอนุญาตให้กลับบ้านได้ รายที่ 2 นศ.ไทย อายุ 24 ปี ไปศึกษาต่อเมืองอู่ฮั่นและเดินทางกลับไทย มีไข้และไปรักษาตัวที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง และส่งตัวมารักษาที่สถาบันฯ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อที่ไข้หวัด จะรอให้ไข้หายและตรวจซ้ำทางห้องปฏิบัติการ 2 แห่งขึ้นไปเพื่อยืนยัน รายที่ 3 นศ.ไทย อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ประเทศจีน เดินทางกลับไทยและคัดกรองที่สนามบินพบว่ามีไข้ ได้รักษาในห้องแยกโรค แต่ไม่มีอาการโรคปอดอักเสบ และรายที่ 4 ผู้ป่วยอายุราว 40 ปี รักษาอยู่ที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง ได้รับเชื้อหวัดเนื่องจากเดินทางไปท่องเที่ยวในจีนและต่อเครื่องบินที่เมืองอู่ฮั่น เมื่อกลับมาพบว่ามีอาการเสี่ยงจึงไปพบแพทย์ อยู่ระหว่างรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการและพิจารณาว่าจะส่งตัวมายังสถาบันฯ หรือไม่ สำหรับเจ้าหน้าที่การสื่อสาร (CAT) ที่มีข่าวว่าเสียชีวิตจากไวรัสจีนนั้น แพทย์พบว่าเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดสายพันธุ์เอ</p> <p>กรมควบคุมโรค ได้ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เป็นขั้นที่ 2 โดยพิจารณาจาก 1.แนวโน้มผู้ป่วยมีมากขึ้น โดยวันที่ 31 ธ.ค. มีผู้ป่วยประมาณ 27 ราย ถึงวันที่ 3 ม.ค. 2563 พบผู้ป่วย 44 ราย ในจำนวนนี้มีอาการรุนแรง 11 ราย และมีผู้ที่ทางการจีนเฝ้าระวังและแยกกักอีก 121 ราย 2.พบผู้ป่วยในพื้นที่อื่น คือ ฮองกง 7 ราย และสิงคโปร์พบผู้ป่วยเข้าชายเป็นต้น และ 3.ไวรัสที่แพร่ระบาดอยู่ยังไม่ทราบว่าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนหรือไม่ จึงตั้งข้อสงสัยว่าจะมีการติดต่อกับคนสู่คนหรือไม่ สำหรับประเทศไทยมีการวางแผนรับมือ 3 ระบบ คือ 1.ช่องทางเข้าออกทั้งทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ 2.สถานพยาบาล ได้ประสานสถานพยาบาลของรัฐทุกระดับและรพ.เอกชนให้เข้าใจและแจ้งกรณีพบผู้ป่วยสงสัยให้สธ.ทราบ และ 3.ชุมชนต้องให้ความร่วมมือ ผู้ประกอบการกิจการโรงแรม บ้านพัก โฮมสเตย์ หากสงสัยให้แจ้งมายังกรมควบคุมโรค หรือสายด่วน 1422</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า ขณะนี้แอร์เอเชียยังไม่พบผู้โดยสารที่มีอาการนำสงสัยดังกล่าว_ด้านทอท.กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ขอความร่วมมือให้ลงจอดตามจุดที่กำหนดเฉพาะ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ซึ่งด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้ตั้งเทอร์โมสแกนตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อคัดกรองตามขั้นตอนสาธารณสุข ก่อนผู้โดยสารจะแสดงตนที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง กรณีพบผู้สงสัยป่วยบนเครื่อง สายการบินจะสรุปเหตุการณ์และส่งให้ฝ่ายการแพทย์ของสนามบินตรวจสอบยืนยันก่อนเครื่องบินลงจอด ซึ่งจะจำกัดบริเวณผู้โดยสารไว้จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากฝ่ายการแพทย์และด้านควบคุมโรค</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยโพสต์, แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว คกก.สาธารณสุขอุอื้น เผยว่า มีผู้ป่วย 7 ราย จาก 59 รายที่อาการหนัก แต่ไม่มีใครเสียชีวิต ผู้ป่วยทุกรายกำลังรับการรักษาโดยแยกกักกันโรค นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่สัมผัสกับคนไข้เหล่านี้ 163 คนซึ่งกำลังได้รับการดูแลเฝ้าระวังทางการแพทย์</p> <p>ด้านองค์การอนามัยโรค เปิดเผยว่า การระบาดของโรคเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 12 -29 ธ.ค. ผู้ป่วยบางรายเป็นพนักงานซึ่งทำงานในตลาดอาหารทะเลแห่งหนึ่งในเมืองอุอื้น อาการสำคัญของโรคคือ มีไข้ บางรายหายใจลำบาก เอ็กเซอร์เรชั่นออกแสดงให้เห็นรอยโรคที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในปอดทั้ง 2 ข้าง แต่ยังไม่มีความจำเป็นประกาศใช้มาตรการจำกัดการเดินทางหรือการค้า</p>	
<p><b>สารเคมีอันตรายทางการเกษตร</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน, เดลินิวส์, เนชั่นทีวี, นิวส์ทีวี, ผจก.ออนไลน์, มติชนออนไลน์, thaigov</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อมด้วย รองปลัด สธ. อธิบดี และคณะผู้บริหาร ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ นพ.สสจ.ทุกจังหวัด หรือมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและอันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด โดย สธ.มีนโยบายให้ ปี 2563 เป็นปีแห่งอาหารปลอดภัย และสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งกรมควบคุมโรคได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัทในเครือของเอไอเอส พัฒนาแอปฯ อสม.ออนไลน์ ในการสำรวจการใช้สารเคมีในครัวเรือน และออกมาตรการควบคุม 1.ให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับรายงานผู้เจ็บป่วยทั้งในผู้ใช้สารเคมีโดยตรง การสัมผัสสารเคมีและในผู้บริโภค เพื่อจัดทำข้อมูลความรุนแรงของสารเคมีเสนอต่อรัฐบาล หักล้างข้อมูลกับผู้เห็นแย้งหรือผู้ที่กล่าวหาว่า สธ. ปราศจากข้อมูล ใช้เวลาดำเนินการ 1-2 สัปดาห์ จึงขอให้ อสม. ช่วยกันบอกต่อให้เข้าถึงแอปฯ อสม.ออนไลน์ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการอ้างอิงมากที่สุด 2.แต่งตั้งคกก.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด ภายในวันที่ 16 ม.ค. เพื่อวิเคราะห์ปัญหา วางแผน และหาแนวทางแก้ไขเพื่อยุติสารเคมีทางการเกษตรของพื้นที่ โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้านเกษตรกรรม ของกรมฯ โดยสำรวจพร้อมกันทั่วประเทศ ในเดือน ม.ค. และ ก.ค.</p>	-
<p><b>งบบัตรทอง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยโพสต์, เดลินิวส์ออนไลน์, ผจก.ออนไลน์, ประชาไท, เว็บไซต์แนวหน้า, thebangkokinsight</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อเสนอองบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2564 ตามข้อเสนอคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน สปสช. เพื่อเสนอต่อ ครม. ภาพรวมของงบประมาณกองทุนบัตรทอง ปี 2564 จำนวน 202,704.07 ล้านบาท แยกการบริหารดำเนินงานเป็น 2 ส่วน คือ งบค่าบริการเหมาจ่ายรายหัว 183,574.24 ล้านบาท เหลือ 3,853.04 บาทต่อหัวประชากร เมื่อหักเงินเดือนภาครัฐ 51,790.93 ล้านบาท เหลือเป็นงบกองทุนฯ ที่ สปสช. บริหาร 131,783.30 ล้านบาท งบค่าบริการนอกงบเหมาจ่ายรายหัว 19,129.83 ล้านบาท เพื่อบริหารจัดการใน 6 กลุ่มบริการ ได้แก่ ค่าบริการสาธารณสุขผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงบริการควบคุมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ค่าบริการสาธารณสุขผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ค่าบริการสาธารณสุขเพื่อควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเรื้อรัง 1,280.83 ล้านบาท ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร พื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่ชายแดนใต้ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน 838.02 ล้านบาท และค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว 1,752.61 ล้านบาท</p>	-
<p><b>ของขวัญวันเด็ก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ, ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า วันเด็กแห่งชาติปีนี้ รพ.เด็กมอบของขวัญด้วยการคัดกรองและบริบาลผู้ป่วยโรคหายากแบบครบวงจร เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนก.พ. นำร่องใน 6 รพ. ได้แก่ รพ.ราชวิถี รพ.เลิดสิน รพ.นพรัตน์ราชธานี รพ.พุทธชินราช รพ.อุดรดิตถ์ และ รพ.สรรพสิทธิประสงค์</p>	-
<p><b>โรคไทรอยด์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ไอเอ็นเอ็น, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์เนชั่นทีวี, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ตั้งข้อสงสัยการเสียชีวิตของผู้ต้องขังในระยะเวลาใกล้เคียงกัน 4 ราย ว่าอาจมีสาเหตุอื่นมาเกี่ยวข้องด้วย เช่น สภาพแวดล้อมภายในเรือนจำ สุขลักษณะอื่น ๆ จึงได้สั่งการให้ทุกเรือนจำสอดส่องดูแลเรื่องดังกล่าว รวมทั้งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสาเหตุการตาย หากพบว่าเกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่อาจจะสั่งย้าย</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หรือถ้าพบจากหน่วยงานภายนอก อาทิ บริษัทส่งวัตถุดิบอาหาร จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายถึงที่สุด ส่วนการตรวจสอบคุณภาพอาหารของกรมราชทัณฑ์ต้องตรวจสอบอย่างรัดกุม</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน, ไทยโพสต์, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์เนชั่นทีวี, เว็บไซต์ไทยโพสต์, ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. ให้ข้อมูลกรณีผู้ต้องขังในเรือนจำ จ.พิษณุโลก เสียชีวิต 4 คน ว่า แพทย์สรุปว่าเกิดจากอาการของโรคไทรอยด์เป็นพิษ และมีภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ ส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ขณะนี้มี 20 กว่ารายที่เข้ารับการรักษาตัวที่รพ.พุทธชินราช</p> <p>นพ.สุรธรรมชัย วัฒนา ยิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ต้องแยกเป็น 3 ประเด็น คือ 1.เรื่องการเกิดโรครภายในเรือนจำ มีรายงานมาแล้วก่อนหน้านี้หลายครั้ง ทำให้กรมราชทัณฑ์ออกหนังสือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุม 2.โรคไทรอยด์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่โรคติดต่อที่ระบอบจากคนสู่คน และ 3.กองระบอบวิทยาได้คัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่มีความผิดปกติเพื่อทำการรักษา ช่วยลดอัตราการเสียชีวิต กรณีที่เกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นจากการปนเปื้อนจากอวัยวะภายในของสัตว์ ซึ่งกองระบอบวิทยาได้ประสาน อย. และกรมปศุสัตว์ ตรวจสอบอาหารที่นำจ่ายให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง</p> <p>ด้าน นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้ข้อมูลว่า ที่ผ่านมาการป่วยตายด้วยโรคไทรอยด์เป็นพิษในประเทศไทยมีน้อยมาก เพราะโรคนี้เกิดจากภาวะผิดปกติของภูมิคุ้มกันต่อต้านตัวเองชนิดหนึ่ง ผู้ป่วยจะตาโปน ใจสั่น เหนื่อยง่าย ความดันสูง เหงื่อออกมาก กินจุแต่น้ำหนักลด สังเกตได้ง่ายจากคอโต ส่วนอาการข้างเคียงเช่น ผมหงอก เล็บเปราะ ถ้าเป็นในเพศหญิงจะทำให้มีประจำเดือนมาก กล้ามเนื้ออ่อนแรง ซึ่งทั้งเพศชายและหญิงมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้ แต่พบในเพศหญิงมากกว่า</p> <p>นพ.กิตติพันธ์ ฉลอม นพ.ชำนาญการ สสจ.เชียงใหม่ แนะนำหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อหมู ซึ่งจากการติดตามช่วง มิ.ย.-ก.ค. พบว่าผู้ต้องขังมีความผิดปกติลดลงทั้งเรือนจำหญิง เรือนจำแม่แตง และเรือนจำจังหวัดฝาง</p>	
<p><b>อันตรายยาเค</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ฤทธิ์ของยาเคระยะสั้นทำให้เกิดอาการหวาดระแวง จิตหลอน จำอะไรไม่ได้ ร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้เหมือนเป็นอัมพาตชั่วคราว หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาทางสมองเกี่ยวกับความทรงจำและสมาธิ ปัญหาทางจิต หากขับรถอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้</p> <p>ด้าน นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า การเสพยาในปริมาณมากร่วมกับสารเสพติดอื่นหรือผสมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเพิ่มความเสี่ยงทำให้ผู้เสพยาเสียชีวิตได้ แม้จะเสพยาเป็นครั้งแรก จึงขอเตือนกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะสุภาพสตรีให้ระมัดระวังตัวเอง หากประสบปัญหาเกี่ยวกับยาและสารเสพติด ขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนยาเสพติด 1165 หรือที่สถาบันฯ และ รพ.ธัญญารักษ์ ในส่วนภูมิภาค</p>	
<p><b>ฝุ่น PM 2.5</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นายประลอง ดำรงไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ช่วงสัปดาห์นี้ประชาชนเดินทางเข้ากทม.ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น และมีการร้องเรียนจากประชาชนพบการเผาในพื้นที่อยู่อาศัยและริมทาง กรมฯ จึงจัดการประชุมหารือพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ <a href="http://air4thai.com">air4thai.com</a> หรือ แอปฯ Air4Thai</p>	
<p><b>โรตติบ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พัลลภ ยอดศิริจินดา นพ.สสจ.ชัยนาท กล่าวถึงคลิปลิขิตโรตติบว่า สธ.ได้แจ้งเตือนว่าแป้งโรตติบไม่สามารถรับประทานได้ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสสจ.ชัยนาท ได้ลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายโรตติบในพื้นที่จังหวัดชัยนาท และแนะนำไม่ขายโรตติบให้กับผู้บริโภค</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ, เว็บไซต์New18, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, มติชนออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ร้านโรตติบเตอร์ อ.เมืองชัยนาท เปิดเผยว่า ในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา มีเด็กวัยรุ่นจำนวนมากมาซื้อโรตติบแต่ไม่ขายให้</p>	
<p><b>หน่วยแพทย์เคลื่อนที่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มณฑิร คณาสวัสดิ์ นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา จัดบริการหน่วย พอ.สว. เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี พญ.สมบัติ ชูติมานุกุล ผอ.รพ.พุทธโสธร พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และ อาสาสมัคร พอ.สว. เข้าร่วมการปฏิบัติงาน ณ วัดสุทธาวาส ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>อสม.ดีเด่น</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</b>            -เสนอข่าว นพ.พัลลภ ยอดศิริจินดา นพ.สสจ.ชัยนาท เปิดเผยว่า สสจ.ชัยนาท ได้จัดคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดชัยนาทเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตและระดับภาค ที่ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จ.นครสวรรค์ ผู้ได้รับการคัดเลือกในระดับภาค คณะกรรมการจะประเมินผลการปฏิบัติงานและคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป</p>	-

## สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

